



## KỶ NIỆM 76 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

### Tiếp tục nắm bắt tình hình đời sống của người dân Thái Bình tại các địa phương chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 để có hỗ trợ phù hợp



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến.

Đó là tinh thần chỉ đạo của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp trực tuyến của UBND tỉnh với đại diện Hội đồng hương Thái Bình tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk chiều ngày 17/8 nhằm động viên người dân Thái Bình hiện đang sinh sống, học tập, công tác tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện

Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh.

#### Nhiều người Thái Bình ở các vùng dịch đang gặp khó khăn

Đại diện Hội đồng hương Thái Bình tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk bày tỏ sự xúc động sâu sắc khi UBND tỉnh thời gian qua đã luôn quan tâm, động viên, chia sẻ, đặc biệt trong thời điểm người dân Thái Bình tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 đang gặp nhiều khó khăn. Đại diện Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn (Xem tiếp trang 4)

TÚ ANH

### Giải ngân hơn 169 tỷ đồng vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ

Chiều ngày 17/8, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tổ chức hội nghị trực tuyến với ngân hàng CSXH chi nhánh các tỉnh, thành phố đánh giá công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh

ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Thái Bình. Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay 63/63 ngân hàng CSXH chi nhánh các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận hồ sơ (Xem tiếp trang 4)

MINH HƯƠNG



Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng được vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 68 để trả lương ngừng việc cho 54 lượt người lao động với số tiền đã giải ngân 165 triệu đồng.

Ảnh: LƯU NGÂN

### Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 17/8, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại huyện Kiến Xương. Ngày 14/8/2021, khu cách ly tập trung số 1 huyện Kiến Xương tiếp nhận 2 trường hợp là anh B.T.T, sinh năm 1981 và anh N.V.T, sinh năm 1979 cùng có địa chỉ tại xã Quang Lịch (Kiến Xương). Cả 2 trường hợp đều là lái xe tải chở hàng thiết yếu từ khu vực miền Nam, trả hàng dọc đường từ Nam ra Bắc. Khi vào khu cách ly, cả 2 trường hợp đã được cách ly trong phòng riêng và đã được lấy mẫu xét nghiệm. Đến sáng ngày 15/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo 2 trường hợp trên có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (Xem tiếp trang 4)

### Xuất khẩu, nhập khẩu tháng 7 có dấu hiệu chuyển lại

Theo Phòng Xuất nhập khẩu - Hội nhập kinh tế (Sở Công Thương), hoạt động xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 7/2021 có dấu hiệu chuyển lại. Cụ thể, tháng 7 kim ngạch xuất khẩu ước đạt 161 triệu USD, giảm 15,7%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 119 triệu USD, giảm 25,5% so với tháng 6. Nguyên nhân chủ yếu là dịch vụ logistic bị gián đoạn, chi phí tăng cao do ảnh hưởng của dịch Covid-19; việc xuất khẩu cũng gặp khó khăn vì thiếu thùng container rỗng. Ngoài ra, ngành hàng sản xuất thép mạnh, có kim ngạch xuất, nhập khẩu lớn của tỉnh là dệt may hiện nay đang ở giai đoạn tập trung sản xuất theo đơn hàng, chưa bước vào "mùa xuất khẩu" dẫn đến kim ngạch xuất khẩu giảm. Tuy nhiên, nhìn tổng thể 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 1.024 triệu USD, tăng 29,1% và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 968 triệu USD, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2020. Cán cân thương mại xuất siêu 56 triệu USD đã cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang phục hồi và nhanh chóng thích ứng với thị trường nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

KHÁC DUÂN

### THÁI THUY 24/36 xã, thị trấn không có nợ xấu trong cho vay ưu đãi

Trên địa bàn huyện Thái Thụy hiện có 13.560 người nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ cho vay đến ngày 31/7 đạt hơn 492 tỷ đồng, đạt 99,58% kế hoạch năm 2020, tăng 5,01% so với thời điểm 31/12/2020. Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho 3.191 lượt khách hàng vay vốn với doanh số cho vay đạt gần 106 tỷ đồng, trong đó nhiều chương trình có tỷ lệ giải ngân cao so với các huyện, thành phố như: cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn gần 40 tỷ đồng, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hơn 5 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm gần 7 tỷ đồng. Mặc dù là huyện có dư nợ cao nhất tỉnh nhưng Thái Thụy lại là địa phương có tỷ lệ nợ quá hạn thấp thứ hai của hệ thống, chiếm 0,08% tổng dư nợ với 24/36 xã, thị trấn không có nợ quá hạn. Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập trung thực hiện các giải pháp, trong đó chú trọng bình xét cho vay đúng đối tượng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả; đồng thời, tích cực phối hợp với các đoàn thể hướng dẫn các thành viên áp dụng các mô hình khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, từ đó sử dụng vốn một cách có hiệu quả nhất, vừa nâng cao thu nhập cho gia đình vừa hoàn trả gốc và lãi đúng kỳ hạn đã thỏa thuận với ngân hàng.

KIM NGÂN

## Tư duy mới mở đường cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn

(Xem trang 2)



Cơ giới hóa khâu phun thuốc bảo vệ thực vật tại mô hình tích tụ ruộng đất của anh Nguyễn Văn Kiên, xã Tân Phong (Vũ Thư).

## Chuẩn bị điều kiện cho năm học mới

(Xem trang 3)

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19  
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

### Thái Bình triển khai đợt 5 tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Đến nay, Thái Bình đã hoàn thành 4 đợt tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 với 57.462 mũi tiêm. Từ ngày 16/8, Thái Bình tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt thứ 5. Theo kế hoạch tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt thứ 5 của Sở Y tế, Thái Bình sẽ tiếp tục triển khai tiêm 21.000 liều vắc-xin Moderna; 3.510 liều vắc-xin Pfizer và 510 liều vắc-xin AstraZeneca do Bộ Y tế phân bổ. Thời gian triển khai tiêm từ ngày 16 - 21/8/2021 cho những người làm trong các cơ sở y tế; người tham gia phòng, chống dịch; lực lượng quân đội, công an; người làm dịch vụ thiết yếu như: điện, nước; người mắc các bệnh mãn tính ưu tiên người cao tuổi trên 65 tuổi và chuyên gia, nhà quản lý nước ngoài, người có nguy cơ cao thuộc khu, cụm công nghiệp.

Việc tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 sẽ được tổ chức tại cơ sở y tế hoặc tại các doanh nghiệp nếu bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định; riêng với người mắc các bệnh mãn tính, người cao tuổi trên 65 tuổi sẽ được tiêm ở các bệnh viện đa khoa trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

NHƯ HOÀNG

### Tiến Hải yêu cầu người về địa phương xuất trình phiếu khai báo tạm trú

Tính đến ngày 17/8, huyện Tiến Hải ghi nhận 34 người dương tính với SARS-CoV-2 đều là những trường hợp người dân tự phát từ Thành phố Hồ Chí Minh về và đã được cách ly tại địa phương.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 16/8, huyện đã ban hành văn bản số 948/UBND-VP về việc tiếp tục quản lý chặt chẽ người từ tỉnh khác về địa bàn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, huyện yêu cầu các địa phương chỉ đạo tổ tự quản xã, thôn, tổ dân phố, trạm y tế kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn. Yêu cầu công dân từ tỉnh ngoài về địa bàn phải xuất trình phiếu khai báo tạm trú tại nơi đang làm việc, công tác, học tập để trình báo cơ quan có thẩm quyền. Yêu cầu cách ly, tránh để sót lọt các trường hợp theo quy định. Thông báo đến từng gia đình cần chấp hành nghiêm (Xem tiếp trang 4)

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19  
SỞ Y TẾ: 0969.851.212  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476  
0227.3640.786 0227.3831.885